

Điều trị bệnh lậu ở nữ sau bao lâu thì quan hệ lại được

Nhiều người không biết rằng bệnh lậu nữ rất dễ tái phát dù đã điều trị trước đó. Nên sau khi điều trị xong thì đã vội vàng quan hệ, mà không biết rằng sẽ rất dễ lây bệnh cho bạn tình của mình. Đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ tái phát bệnh. Nên các bác sĩ chuyên khoa [phòng khám Thái Hà](#) sẽ tư vấn cho mọi người biết sau khi điều trị bệnh lậu nữ bao lâu thì có thể quan hệ được?

[Chi phí điều trị bệnh lậu](#)

[Chưa bệnh lậu o đau tốt nhất](#)

[Lậu cầu khuẩn](#)

[Bệnh lậu miệng](#)

[Bệnh lậu để lâu có sao không](#)

[Lậu lây qua đường nào](#)

[Bệnh lậu ở miệng có nguy hiểm không](#)

[Cách chữa bệnh lậu ở nam giới](#)

[Triệu chứng lậu o nu giới](#)

[Giá tiền chữa bệnh lậu](#)

[Điều trị bệnh lậu](#)

[Triệu chứng bệnh lậu](#)

[Kham bệnh lậu o đau tốt nhất](#)

[Thời gian u bệnh lậu](#)

[Chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[Chi phí điều trị lậu](#)

[Bệnh lậu kham o đau](#)

[Chữa bệnh lậu có tốn kém không](#)

[Bệnh lậu khám ở đâu](#)

Sau khi điều trị bệnh lậu nữ bao lâu thì có thể quan hệ được?

Theo bác sĩ [bệnh viện Thái Hà](#), mọi người cần lưu ý, không được quan hệ tình dục trong khi hỗ trợ điều trị bệnh lậu nữ vì lúc này vi khuẩn sẽ dễ lây nhiễm cho bạn tình.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán đã khỏi bệnh thì trong vòng 6 tháng tiếp theo mỗi khi quan hệ bạn nên sử dụng bao cao su để bảo vệ an toàn cho bạn tình, tránh bệnh tái phát.

Chị em nên kiêng quan hệ tình dục trong thời gian điều trị

Lưu ý: Sau khi điều trị, nếu tiến hành quan hệ khi cơ thể mới hồi phục, thì không nên quan hệ mạnh, dễ gây trầy xước, viêm nhiễm vùng bị tổn thương trở lại. Và chị em nên vệ sinh sạch sẽ vùng kín, lau khô ráo để tránh mầm bệnh tái phát.

Nếu sau khi thực hiện quan hệ mà hai bên đều không có hiện tượng viêm nhiễm, kiểm tra cơ quan sinh dục không thấy dấu hiệu bệnh lậu. Thì lúc này khi quan hệ bạn có thể không dùng bao cao su, và cũng có thể sinh con.

**** Lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa phòng khám Thái Hà:**

Để có thể an tâm, những chị em mắc bệnh lậu nữ nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh nghiêm ngặt như vệ sinh vùng kín sạch sẽ, quan hệ tình dục an toàn, chung thủy; có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để có sức khỏe và sức đề kháng tốt.

Hiện nay, [Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội](#) được Sở Y tế đánh giá là địa chỉ điều trị bệnh lậu nữ uy tín tại Hà Nội, với đội ngũ y bác sĩ giỏi kết hợp với nhiều phương pháp điều trị hiện đại, trong đó nổi tiếng với kỹ thuật DHA ứng dụng nhiệt điện trường, xác định đúng ổ bệnh từ đó xử lý cục bộ vi khuẩn dù ở sâu bên trong dây thần kinh. Nên bạn có thể an tâm đến phòng khám đa khoa Thái Hà khi muốn điều trị bệnh lậu nữ và nhiều bệnh xã hội khác.

Đặc biệt, chi phí khám điều trị bệnh tại [phòng khám 11 Thái Hà](#) luôn được công khai, niêm yết theo đúng quy định của Sở Y tế đưa ra, giúp bệnh nhân an tâm sẽ giảm thiểu tối đa chi phí điều trị khi đến pk Thái Hà.

Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về bệnh lậu nữ và địa chỉ điều trị bệnh lậu ở đâu, thì cách nhanh đặc biệt là trao đổi trực tuyến với các chuyên gia tại Phòng khám Thái Hà thông qua Website hoặc số hotline **(0365.116.117)** để được tư vấn cụ thể và hưởng được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ việc đặt hẹn Online, giúp tiết kiệm tối đa chi phí.